

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๒๐.๒/ว ๒๒๗๗



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๒๘๐.๒/ว ๒๑๓๗ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๓๐/๑๓๘๑๕ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วิธีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีอื่น พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอให้จังหวัดแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เตรียมความพร้อมในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาขยะติดเชื้อในระยะเร่งด่วน ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้เกิดขยะมูลฝอยติดเชื้อมีปริมาณมากขึ้นจากผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม ศูนย์แยกกักในชุมชน (Community Isolation) การแยกกักกันที่บ้าน (Home Isolation) การตรวจด้วยตัวเอง (ATK) และสถานที่อื่น ๆ ทำให้เกิดปัญหามูลฝอยติดเชื้อจัดเก็บไม่ถูกต้องตกค้างสะสมการขาดแคลนยานพาหนะในการเก็บขนและรอการกำจัด ณ สถานที่รับกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ รวมทั้งสถานที่กำจัดมูลฝอยติดเชื้อมีไม่เพียงพอ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในวิธีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกต้อง หากไม่มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อให้ถูกต้องและรวดเร็วจะส่งผลให้การควบคุมโรคไม่อาจควบคุมได้ และเกิดการแพร่กระจายโรคอันเป็นอันตรายต่อประชาชนอันยากจะควบคุมได้ จึงขอความร่วมมือแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

๑. สร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดเก็บและประชาชนให้ตระหนักถึงอันตรายจากการแพร่กระจายของโรคจากการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่ไม่ถูกต้องให้ดำเนินการตามวิธีการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจัดให้มีผู้รับผิดชอบควบคุม กำกับ และดูแลการจัดเก็บดังกล่าว เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากมูลฝอยติดเชื้อ

๒. จัดเก็บและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้ถูกต้องตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำแนะนำที่กำหนดสำหรับสถานที่กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการประสานหน่วยงานที่มีศักยภาพในการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อได้ ได้แก่ โรงงานกำจัดของเสียเฉพาะที่กำจัดโดยกระบวนการเผา โรงงานที่ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนขยะอุตสาหกรรมหรือแบบผสมผสานทั้งแบบเผาตรง

/และใช้เชื้อเพลิง...

และใช้เชื้อเพลิง RDF (Refuse Derived Fuel) และโรงงานที่ประกอบกิจการผลิตปูนซีเมนต์ มาสนับสนุนการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเป็นการชั่วคราวแล้ว

๔. การนำมูลฝอยติดเชื้อไปกำจัดยังสถานที่ดังกล่าว ให้ใช้โปรแกรมกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ
(Manifest System) ทุกครั้งที่ทำการเก็บขนไปกำจัดยังสถานที่รับกำจัด เพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ
ระหว่างการขนส่ง อันเป็นการลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

๕. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องที่ทราบถึงอันตราย
ของมูลฝอยติดเชื้อ และวิธีการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งกระจายเชื้อโรคด้วย

๖. แจ้งผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดทราบ และแจ้งกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติทราบโดยเร็ว
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๒๐๖๖